

# สงกรานต์อุ่นใจกับ "ประกัน 10 บาท"

นายสาระ ลำชา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาล บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการ "กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท)"

บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) จำนวน 300,000 กรมธรรม์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชำระบิล ค่าบัตรเครดิต ค่าสินค้า ค่าโทรศัพท์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย. 61 จะได้รับสิทธิ์ในการทำประกันดังกล่าวซึ่งจะปรากฏอยู่ที่ใบเสร็จ สำหรับ

ลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์เพียงแสดงตนพร้อมนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวและบัตรประชาชนตัวจริงไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไม่เกินวันที่ 17 เม.ย. 61 ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ และรอรับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง

สำหรับข้อตกลงความคุ้มครอง อาทิ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (ที่ไม่ได้เกิดจากถูกฆาตกรรม/ถูกลอบทำร้ายร่างกาย/การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) วงเงิน 100,000 บาท หรือการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม/ถูกลอบทำร้ายร่างกาย/การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท เป็นต้น ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย.



## ข่าวสั้น

### คปภ. โรดโชว์กรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทคึก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานปล่อยขบวน Mobile “กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินซัวร์นซ์)” หลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

กิจกรรม Road Show ในวันนี้ สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยนี้กำลังเปิดตัวกรมธรรม์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง แนะนำกระบวนการในการซื้อ และแนะนำบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการ โดยได้เดินทางไปยังเคาน์เตอร์เอสโก๊ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส สาขาประจวบฯ โดยมีคุณนิศ สมาร์ท กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ

ต่อจากนั้นขบวน Mobile กรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสาธิต PIM ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี คุณวีระเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมสาธิตวิธีการลงทะเบียน รับสิทธิความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท โดยเลขาธิการ คปภ. ได้ทดลองลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสดังกล่าวด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก.